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  -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์รองปลัด สธ. ว่าที่เลขาธกิาร 

อย.  นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. ได้ประชุมรับฟังความคิดเหน็เกี่ยวกบัร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ร่วมกบั

ทางสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ชมรมผู้บริหารทางการ

พยาบาล ฯลฯ รวม 10 หน่วยงาน โดยใช้เวลาประชุมกว่า 3 ชั่วโมง 
      นพ.โอภาส  กล่าวว่า ภาพรวมทางพยาบาลเหน็ด้วยกบัหลักการของเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบบัใหม่ ว่า มปีระโยชน์

กบัประเทศ แต่ยังมีประเดน็เหน็ต่างอยู่บ้าง ซึ่งพยาบาลได้เสนอ 3 เรื่อง คือ 1. มาตรา 22(5) เรื่องการจ่ายยา โดย

ขอให้วิชาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่จ่ายยาได้ด้วย ซึ่งย า้ว่าการจ่ายยาไม่เหมือนกับการขายยา  2. นิยามตาม

มาตรา 4 การแบ่งประเภทยา ซึ่งพยาบาลเสนอให้มีการแบ่งประเภทยาออกเป็น 4 ประเภท ตามร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับ

ใหม่ที่เขยีนไว้ เพ่ือให้การท างานของพยาบาลเป็นไปได้ และ 3. กรณเีกดิภาวะฉุกเฉินวกิฤตกบัประชาชนหรือผู้ป่วย ให้

พยาบาลสามารถให้ยาเพ่ือช่วยชีวิตฉุกเฉินได้        หลังจากนี้ จะน าข้อเสนอทั้งหมดเสนอต่อผู้บริหาร  สธ.และ

คณะกรรมการร่าง พ.ร.บ. ยา  ส่วนประเดน็ที่เหน็ต่าง ขอให้มีการหารือภายในสปัดาห์นี้  เพราะถ้ามีข้อขัดแย้งกนัมาก 

จะยังไม่เสนอต่อ ครม. เว้นแต่จะได้ข้อสรุปร่วมกัน ถึงจะเสนอ และเป็นไปตามกระบวนการ แต่หากสุดท้ายยังเข้า 

ครม.ไม่ได้ กจ็ะกลับไปใช้ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งตรงนี้จะท าให้ประเทศเสยีโอกาสจากประโยชน์ของกฎหมายใหม่ 

ทั้งเรื่องการส่งเสริมการผลิตยาในประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโฆษณาขายยาออนไลน์ที่มีประสทิธภิาพ

มากขึ้น 
     ด้าน รศ.ดร.ทศันา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ภาพรวมเกดิประโยชน์ต่อ

ประเทศ และการปรับปรุงกฎหมาย จึงควรครอบคลุมถึงการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น

ด้วย จึงสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยเฉพาะมาตรา 4 ที่แบ่งยาแผนปัจจุบัน 4 ประเภท จะครอบคลุมยาแผน

ปัจจุบนั ที่พยาบาลจะจ่ายได้ตามที่ก  าหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น 
     นางประภัสสร พงศ์พันธุพิ์ศาล ผู้ ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวว่า การแบ่งยาเป็น 4 ประเภทที่พยาบาล

เสนอ คอื เป็นไปตามร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัใหม่ คอื ยาควบคุมพิเศษ ยาอนัตราย ยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอนัตรายและ

ยาควบคุมพิเศษ ซึ่งยากลุ่มนี้จะเป็นยาที่วิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพอื่นสามารถจ่ายได้ และยาสามญัประจ าบ้าน ซึ่งเรา

ไม่เหน็ด้วยกบัสภาเภสชักรรมที่ให้เหลือเพียง 3 ประเภท โดยยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

กส็ามารถออกกฎกระทรวงออกมารองรับได้  ไม่เข้าใจว่าท าไมเรื่องการจ่ายยา ถึงบิดกลายเป็นเรื่องการขายยา เพราะ

การขายยาหรือเปิดร้านยานั้นในกฎหมายระบุชัดอยู่แล้วว่า จะต้องเป็นเภสชักร  

 ร่วมจ่ายบตัรทอง 

เดลินวิส ์คอลัมน์ 

สถานการณร้์อน 
  -เสนอบทความ ว่า ข่าวที่ออกมาเป็นเชิง "โยนหินถามทาง" เรื่องแรกคอืการแก้ไขอตัราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

ประกนัสงัคม (ปกส.) อกีเรื่องหนึ่ง คอืเรื่องการ แก้ไข พ.ร.บ.หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545  มีประเดน็ จะ

ให้ผู้ใช้สทิธไิด้ร่วมจ่าย โดยค านวณอตัราร่วมจ่ายตามรายได้ 

    แม้ว่าการที่ประชาชนจะต้องควักกระเป๋าเพ่ิมบ้างจะมีความจ าเป็น แต่ในภาวะโค้งสุดท้ายของรัฐบาล ที่ก  าลังหา

คะแนนนิยมเพ่ิม เร่ืองที่ท าให้ประชาชนต้องจ่ายเงินเพ่ิม  มนัฉุดคะแนนลงเท่านั้น เรื่องร่วมจ่ายเป็นประเดน็อ่อนไหว

มากกว่าประกนัสงัคม  ซึ่งดีไม่ดี รัฐอาจต้องศึกษาทางเลือกอื่น ๆ เพ่ือจูงใจให้คนลงทุนด้านสขุภาพมากกว่าร่วมจ่าย  

ณ ที่จ่าย  หรือหาทางผันเงินจากที่อื่นมาใช้    เป็นสองเร่ืองที่น่าสนใจว่า จะเกดิการตัดสนิใจหรือไม่ ในช่วงที่รัฐบาล

ต้องการคะแนนเสยีง 

 สารเคมีก าจดัศตัรูพชื 

ประชาชาตธิรุกจิ   -เสนอบทความ ว่า ข่าวลือเรื่องการปลด "อ.ยักษ์" หรือ "ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ออกจากต าแหน่ง ด้วยเหตวุ่าไปประกาศเจตนารมณ์ประเทศไทยต้องไม่ใช้สารก าจัดศัตรูพืชทุกประเภท 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 12 กันยายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

นั่นหมายรวมถึง การห้ามใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 ชนิด ที่มีปริมาณน าเข้าสูง คือ "พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ

ไกลโฟเสต" ซึ่งเจตนารมณ์ ดังกล่าวของ อ.ยักษ์ อาจจะไปขวางทางผลประโยชน์ของใครหรือไม่  ? แต่ที่แน่ ๆ ไป

ขดัแย้งกบัมตขิอง "คณะกรรมการวัตถุอนัตราย" เมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2561 ที่ได้มีมติเหน็ชอบเพียง "ให้จ ากดัการ

ใช้"สารเคมี 3 ชนิด    และกระทรวงสาธารณสุข ออกมาตอกย า้ชัดอีกครั้ง ด้วยผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61 ว่า ยืนยันตามมตขิองคณะกรรมการขบัเคล่ือนปัญหาการใช้สารเคมฯี คร้ังก่อน คอื ให้ 

"ยกเลิก" การใช้  แต่ดูเหมือนเสยีงของ "กระทรวงสาธารณสขุ" กลับไม่มีผู้บริหาร กระทรวง และหน่วยงานราชการที่ 

เกี่ยวข้องรับฟัง   เพราะตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี มีการตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการขึ้นมาอกีนับไม่ถ้วน เพ่ือ 

"ซื้อเวลา" กนัมาตลอด แถมล่าสดุยังมกีารปิดบงัข้อมูล ผลการวิจัย และพิษภัยที่ประชาชนควรทราบ 

      การเล่นเกม "ปิดหู ปิดตา" กับประชาชนแบบเดิม  ๆ ของบางหน่วยราชการ  ในวันที่โลกโซเชียลเปิดกว้าง 

พฤตกิรรมผู้บริโภคเปล่ียน...วิถทีางเดมิที่เคยล้างสมองคนไทยจะใช้ได้ในยุคโซเชียล 4.0  หรือไม่ รอดูผลกนัต่อไป 

 ขยะพษิ 

บ้านเมอืงออนไลน์   -เสนอข่าว นายอนุรักษ์ ภผูานม อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 บ้านหนองบัว ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสนิธุ ์

กล่าวว่าครอบครัวตนรับซื้อของเก่าประเภทตู้เยน็ ทวีี จักรยานยนต ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือท าการคดัแยกชิ้นส่วนขาย โดย

ออกมาสร้างโรงเรือนคัดแยกอยู่กลางทุ่งนา  ซึ่งโล่ง โปร่ง ห่างชุมชน จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เพราะขณะท างานกป้็องกนัตนเอง โดยสวมถุงมอื หน้ากาก ใส่เสื้อผ้ามดิชิด และในส่วนของการตรวจสขุภาพนั้น ที่ผ่าน

มาจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอ าเภอและต าบลเข้ามาร่วมตรวจ เพ่ือหาสารพิษหรือสารตะกั่วตกค้างในกระแส

เลือด แต่ที่รู้ผลคอืไม่มใีครเจบ็ป่วย หรือมสีารพิษอนัตรายตกค้างในกระแสเลือดในระดบัที่อนัตราย 
          แต่กร็ู้สกึเป็นห่วงญาตพ่ีิน้องต่างต าบลหรือหมู่บ้านในเขต ต.หัวงัว ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด และ ต.หนอง

แปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์    ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคยีง ต.โคกสะอาด    ท าให้ต้องรองรับควันพิษสะสมจากการสดูดม

กลิ่นเหมน็ไหม้มานานหลายปี เพราะหากมีเตาเผาที่ถูกวิธี และมีการจัดระเบียบใหม่ ตนและเพ่ือนบ้านที่ประกอบ

อาชีพนี้  กพ็ร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และยอมรับกฎระเบียบทุกข้อ 

เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะไม่กระทบต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประกอบอาชีพต่อไปอย่างปกติสขุ แต่

สิ่งที่อยากให้เกดิขึ้นในเรว็วันนี้คอื ชุมชนใกล้เคยีงได้รับการตรวจสขุภาพเหมือนอย่างที่มาตรวจชาวบ้านเรา เพ่ือที่จะ

ไม่ได้โทษชาว ต.โคกสะอาดว่าเป็นแหล่งสร้างปัญหามลพิษ โดยสาธารณสขุจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจให้ทั่วถึง เค้า

จะได้เลิกบ่นว่าไม่ได้รับการเหลียวแล และหยุดตดัพ้อว่าที่มาตรวจในหมู่บ้านขยะเงินล้าน แค่มาออกอเีว้นทล์ดกระแส

เท่านั้น 

 
เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

ปริมาณขยะ 
  -เสนอข่าว ภก.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้ จัดการกองทุน  สสส. กล่าวในการเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน  "GO 

ZEROWASTE ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ" เพ่ือสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนต่อสถานการณ์ขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาวะ 

ว่า ประเทศไทยสร้างปริมาณขยะทางทะเล และขยะมูลฝอย 27.4 ล้านตัน ติดอันดับ 6 ของโลก โดย 1 ใน 5 ของ

ปริมาณขยะทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพฯ   ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวัน   ดังนั้น สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย

สนับสนุนให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม  สร้างปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ อต่อการมีสุขภาวะและ

คุณภาพชีวิตที่ดี    1.การจัดตั้งกองทุนการจัดการขยะเพ่ือสวัสดิการชุมชนที่บ้านแสงสาคร จ.บึงกาฬ    2.นวัตกรรม

การจัดการขยะในชุมชน อาท ิไซดกัขยะ จากตาข่ายไนลอน ที่บ้านนาด ีจ.ศรีสะเกษ ถังกรีนโคนก าจัดขยะ อุปกรณ์ช่วย

ท าปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารย่อยสลายขยะอนิทรีย์ในครัวเรือน   3.ระดับนโยบายสนับสนุนแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมกบั

สุขภาพ ภายใต้แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพผลักดันข้อเสนอและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกบับทบญัญัตใินรัฐธรรมนูญและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      ส าหรับนิทรรศการหมุนเวียน "GO ZERO WASTE ชีวิตใหม่ไร้ขยะ" จัดที่ศูนย์เรียนรู้สุข

ภาวะ สสส. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  31 ม.ค.2562  จะแบ่ง 4 โซน ได้แก่ 1.โซน CHECK&SHOCK ส ารวจพฤติกรรมการ

บริโภคในชีวิตประจ าวันของตัวเองในบ้าน ร้านค้า โรงเรียน และส านักงาน  2.โซน WASTE LAND สถานการณ์ปัญหา

ขยะในปัจจุบันและวิธีการแยกขยะ 3.โซน WASTE WOW นวัตกรรมการจัดการขยะใกล้ตัว อาทิ กล่องหมักปุ๋ย ECO 

BRICK ถนนเพ่ือคนตาบอด และ 4.โซน ZERO WASTE WORLD เรียนรู้ ต้นแบบวิถีการจัดการขยะจากสถานการณ์ขยะล้น

โลก 
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เพจกระทรวง

สาธารณสขุ 

 บุหร่ี 

- เสนอว่า ผู้ใช้เฟซบุก๊ใช้ชื่อว่า บุหร่ีท ามือเจ้าคุณ แพร่ภาพสด ขายอุปกรณ์ท าบุหร่ีก้นกรองชนิดต่างๆ, ยาเส้น ราคา

ชุดละ 390 บาท  

 ภาษียาเสน้ 

ไทยรัฐ   -เสนอบทความ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ได้พยายามปลุกเร้ารัฐบาลให้พิจารณาขึ้นอตัราภาษี “ยา
เส้น” ให้สงูขึ้นใกล้เคยีงกบัอตัราภาษี "บุหร่ี" เพ่ือป้องกนัแก้ไขปัญหาการย้ายตลาดและการบริโภคสนิค้าทดแทนบุหร่ี 
    จับต้นชนปลายเงื่อนปัญหากนัให้ดีๆ ครบทุกมิติ  ขึ้นภาษีบุหร่ีราคาบุหร่ีขั้นต ่าอยู่ที่ 90-95 บาท. ยาเส้นอยู่ที่ 8-

12 บาท...ดมีานดซ์ัพพลายใคร? จะอยู่ใครจะไป "นักสบู"...จะมากหรือน้อยลงกว่าเดิม   ตลาด "ยาเส้น" ทุกวันนี้ เป็น
ตลาดสนิค้าราคาถูก...เกบ็ภาษีต ่ามากอยู่ที่ 0.005 บาทต่อกรัม จึงเป็นอปุสรรคใหญ่ต่อการลดจ านวนผู้บริโภคยาสบูใน
ภาพรวม เนื่องจากจ านวนผู้บริโภคยาสบูที่ส  านักงานสถติแิห่งชาตสิ ารวจล่าสดุในปี 2560 จ านวน 10.7 ล้านคน เกอืบ
คร่ึงหนึ่งคอืประมาณ 5 ล้านคนเป็นผู้นิยมสบูยาเส้น. 

 รอ้ง รพ.สต.บางโฉลง 

ข่าวสด เดลินวิส ์มตชิน 
 

  -เสนอข่าว พงส.สอบสวน สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตร.สอบปากค าน.ส.นงเยาว์ แดนเมืองแทน อายุ 42 ปี 

มารดาด.ญ.น า้เพชร อดุมกนั วัย 6 ขวบ ที่เสยีชีวิตหลังน าตวัส่งรักษาที่รพ.สต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่ง

ครอบครัวเดก็ตดิใจคอืเรื่องของการไม่น าส่งเดก็ไปรักษาต่อ ปล่อยให้เดก็นอนรอถงึ 4 ชั่วโมง 
    นพ.นนท ์จินดาเวช รอง นพ.สสจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายธงชัย วิเศษบุปผา สาธารณสขุอ าเภอบางพลี และ

เจ้าหน้าที่จาก รพ.บางพลีและ รพ.สต.บางพลี น าพวงหรีดมาแสดงความเสียใจ พร้อมพูดคุยกบัมารดาของด.ญ.น า้

เพชร ก่อนให้สมัภาษณว่์า จากบนัทกึการรักษาของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางโฉลง นั้นทราบว่า เดก็หญิงคนดงักล่าวเข้ามา

รับการรักษาด้วยอาการปวดท้องและอาเจียนเมื่อเวลา 13.58 น.ทางพยาบาลผู้ดูแลกไ็ด้ให้การรักษาตามอาการ คือมี

การให้เกลือแร่ และให้ยาแก้ปวดท้อง จากนั้นให้ทางโรงเรียนพยายามติดต่อผู้ปกครอง  แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึง

ตดิต่อผ่านไปทางเพ่ือนของมารดาแทน   กระทั่งเวลา ประมาณ 16.30 น. มารดาจึงเดนิทางมาที่รพ.สต.ทางเจ้าหน้าที่ 

จึงท าเอกสารส่งตัวให้ เนื่องจากประเมินเบื้องต้นพบว่าเดก็ยังรู้สึกตัวและพูดคุยได้  ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้พูดคุยกับ

มารดาของเดก็ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกรถฉุกเฉินในระบบมารับตัว แต่ให้มารดาเป็นคนน าตัวเดก็ส่ง รพ.เอง โดยมี

เจ้าหน้าที่อนามยัขบัรถไปส่งยังถนนเทพารักษ์ เพ่ือให้ต่อแทก็ซี่ไปโรงพยาบาล และเมื่อไปถงึที่ห้องฉุกเฉิน รพ.บางพลี

แล้ว อาการเดก็เริ่มฉุกเฉิน ทางแพทย์และพยาบาลจึงน าเข้าห้องฉุกเฉินเพ่ือรักษาโดยเร่งด่วน แต่ไม่สามารถช่วยชีวิต

ได้ 
      หลังจากนี้ทาง สสจ.สมุทรปราการ จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือหาข้อเทจ็จริง ว่ามีความ

ผิดพลาดเกิดขึ้ นจริงหรือไม่อย่างไร  คาดว่าประมาณ 3 สัปดาห์จึงจะทราบผล และหลังจากนี้ ทางสาธารณสุขจะ

ด าเนินการยื่นเรื่องขอการเยียวยาตามมาตรา 41 ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ ใช้บัตรทอง ให้กับครอบครัวของด.ญ.น า้เพชร 

ต่อไป 

 บอย สกล ลวงโลก 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

 
 

  -เสนอข่าว จากกรณีหนุ่มคนดังที่ถูกชาวทวิตเตอร์ออกมาแฉว่า แอบอ้างสวมชุดเข้าเรียน มธ.-จุฬาฯ ถือป้ายงาน

บอล ทั้งที่ไม่ได้เป็นนิสติ ทั้งยังมข้ีอครหาเรื่องเงินกจิกรรมคณะ และพบพฤตกิรรมเนียนโกหกมาตั้งแต่มธัยมนั้น 
   ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยาชื่อดัง กล่าวว่า ขณะนี้คนในสังคมไทยมีจุดอ่อน ไม่รู้สกึว่าตัวเองมีคุณค่า จึง

ชอบหลอกตวัเอง ซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นเป็นอนัดับ 2 ของโรคไบโพลาร์ ประเภทยังรู้ตัวเองอยู่ สามารถสร้างภาพให้คนมา

เชื่อ มาสนใจและประทบัใจได้   เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก กลายเป็นสงัคมขาดสต ิเรียกว่า สงัคมคนบ้า 
    ส าหรับคนเป็นโรคชอบมโน อย่างกรณขีองบอยสกล  เกดิจาก  1.มีปมด้อย และ 2.โดดเดี่ยว ไม่มีเพ่ือน ไม่มีสงัคม

ตั้งแต่เดก็ จนไม่มทีกัษะทางสงัคม คนพวกนี้ชอบอยู่คนเดยีว ชอบเพ้อฝนั จึงคดิมากกลายเป็นโรคจิต ประเภทจิตเภท 

น าไปสู่โรคซึมเศร้า หากคนพวกนี้ ถูกจับได้จะกลายเป็นโรคจิตเตม็ตวั 

      ด้าน นพ.กมัปนาท ตันสถิบุตรกุล จิตแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความยกตัวอย่างให้เหน็ความต่างของผู้ ป่วยโรคจิต

เภทกบัมจิฉาชีพ  ว่า ผู้ป่วยจิตเภท ไม่ได้มผีลประโยชน์อะไรที่เป็นเงินเป็นทอง อย่างมากกไ็ด้แค่พูดเรื่อยเป่ือยโม้โน่น

โม้นี่ไปเร่ือย เพราะจริงๆ แล้วตวัเองกม็ีปมด้อย แต่กไ็ม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกบัใคร ดูแล้วน่าสงสาร น่าเหน็ใจเสยี

มากกว่า      ส่วนมิจฉาชีพ มีความฉลาดแกมโกงท าอะไรต่างๆ ได้แยบยลใช้เวลาหลายปีในการตีสนิทกบัเพ่ือน แล้ว
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หลังจากนั้นกเ็ชิดเงินหนีไป มกีารเตรียมการไว้เป็นอย่างดี 
ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง ผู้ เชียวชาญจิตแพทย์เดก็และวัยรุ่น ให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมชอบโกหกหลอกลวง 

เป็นพฤตกิรรม ยังไม่เป็นโรค ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรค แต่กเ็ป็นพฤตกิรรมส่วนหนึ่งที่ท  าให้เป็นโรคทางการแพทย์

ได้ ต้องดูหลายๆ เรื่องมาประกอบกนั  ทางที่ดคีวรพบแพทย์ 

 โรคพษิสุราเร้ือรงั 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์
ผู้จัดการออนไลน ์
เวบ็ไซตม์ตชิน 

 

   -เสนอข่าวกรณีโอ วรุฒ วรธรรม  ติดสุรา จนต้องเข้ารักษาอาการ และรับการบ าบัด “โรคพิษสรุาเรื้ อรัง” มาอย่าง

ต่อเนื่อง  จนเสยีชีวิตนั้น 

   นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน  มีโอกาสท าให้

เป็นโรคพิษสรุาเรื้อรังได้ เช่น ดื่มเหล้าวันละแบน หรือเบียร์วันละ 5 ขวด ติดต่อกนัทุกวันเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี 

และไม่สามารถเลิกดื่มได้ อย่างไรกต็าม เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อทุกเซลล์ของร่างกาย  โดยเฉพาะ

เซลล์ประสาท ซึ่งอาจจะท าให้เกดิอาการจิตหลอนได้ หรือเส้นเลือด ท าให้เกดิความดันโลหิตสงู เส้นเลือดหัวใจตีบได้ 

มากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า หรือส่งผลให้เกดิตับแขง็ได้ เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยอมรับว่าไม่ได้เกบ็อย่างเป็น

ระบบว่า มีอัตราคนป่วยพิษสุราเรื้ อรังแนวโน้มเป็นอย่างไร  แต่ที่สิ่งที่ต้องยอมรับอีกอย่างคือจ านวนนักดื่มเพ่ิมขึ้ น

เรื่อยๆ     อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่ท าไว้เมื่อ 10 ปี แล้วพบว่ามีคน เข้ารับการรักษาโรคพิษสรุาเรื้ อรังในรพ.โดยเป็นผู้มี

อาการทางจิตราวๆ 5-6 หมื่นคน และเจบ็ป่วยทางกายประมาณ 5 หมื่นคน แต่ข้อมูลที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงคือพิษจาก

สรุาเฉียบพลัน  

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 
 

  -เสนอข่าวนพ.ชิโนรส ล้ีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่าโรคพิษสุราเรื้ อรังอาจมีอาการทางสมองด้วย 

เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปท าลายสมองและตบั ส่งผลให้ของเสยีคั่งอยู่ในร่างกาย เรียกว่าสารเคมทีี่เป็นพิษทั้งหลายจะ

ท าให้สมองเกดิการเป็นพิษไปด้วย    รวมทั้งมีผลต่อระบบประสาทเสื่อมสภาพ เช่น อาการมือสั่น, ความจ าเสื่อมลง, 
เริ่มรู้สกึตัวช้า และสติสมัปชัญญะแย่ลง ซึ่งหากเป็นมากๆ จะมีลักษณะคลุ้มคลั่งอาการเหมือนคนเป็นโรคจิต  ฝาก

เตอืนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน ระวังอาจจะเสพตดิจนเป็นโรคสรุาเรื้อรังได้ ฉะนั้นควรต้องดื่มให้เป็น ว่าดื่มได้ปริมาณ

แค่ไหนถงึจะเหมาะสม   

Thai pbs 
-  

  -เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 

กล่าวถึง สถานการณ์คนไทยกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

พบว่า นักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มบางกลุ่มลดลง แต่น่าสงัเกตว่ากลุ่มผู้หญิง  และเดก็ มีแนวโน้มมากขึ้นจากร้อยละ 9 
เป็นร้อยละ 13 โดยกลุ่มผู้หญิงและเดก็ เป้าหมายหลัก ของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      ขณะที่จากข้อมูลการ
ประมาณการณข์องกระทรวงสาธารณสขุและศูนย์วิจัยปัญหาสรุา คาดว่าคนไทยที่ป่วยเป็นโรคพิษสรุาเร้ือรังจ านวน 1 
ล้านคน ซึ่งบางส่วนเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆและมกีารคดักรองบางส่วน   
     ขณะที่งานวิจัย การส ารวจการรับรู้  ความคิดเหน็ต่อฉลากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ กรณศีึกษาตัวอย่างประชาชนใน 16  จังหวัด ทุกภมูิภาคทั่วประเทศ ของศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสงัคม
และธุรกจิ ซึ่งได้รับทุน จากศูนย์วิจัยปัญหาสรุา สสส. เมื่อเดือน มี.ค 2560 จากประชาชน รวม 4,074 ตัวอย่าง 
เฉพาะผู้ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าเคร่ืองดื่มที่นิยมมากได้แก่ เบียร์ และเหล้า 
คดิเป็นร้อยละ 82.6 และ 65.8 ซึ่งเป็นการดื่มแบบประจ า อย่างน้อยสปัดาห์ละคร้ัง ในสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 หรือ
ร้อยละ 35.5 และ 34.8 ทั้งนี้สงัเกตได้ว่า เหล้ายาดอง มกีารดื่มแบบประจาอยู่ค่อนข้างมากคือ ร้อยละ 30.4 สถานที่
ซื้ อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้ อบ่อยที่สุด พบว่าอนัดับแรกคือ ร้านขายของช า ร้อยละ 35.9 อนัดับสองรองลงมาคือ 

ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11  แฟมิล่ีมาร์ท ร้อยละ 29.3 และอนัดับสาม คือ ร้านอาหาร สวนอาหารภัตตาคาร ร้อยละ 
11.6 

สปริงนิวส ์   - เสนอข่าว พญ.พันธุน์ภา กติตริัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มปัีญหาการดื่มสรุา (ผรส.) 

กล่าวถงึ ปัญหาการดื่มสรุา จากผลการส ารวจ พบว่า ประชากรไทย อายุ 15-60 ปี พบผู้มีปัญหาการดื่มสรุามากถึง 5 

ล้านคน ในจ านวนนี้ เป็นโรคติดสุรา  3  ล้านคน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  และในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืมปีริมาณสงูกว่าภาคอื่น ๆ และที่น่าเป็นห่วง ผู้ตดิสรุา ขอเข้ารับการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาล

เพียง 6% เท่านั้น แสดงว่าผู้ตดิสรุาอกี 94 % ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา    ปัจจุบัน ปัญหาผู้ป่วยที่ติดสรุาเพ่ิม

มากขึ้น และมีแนวโน้มผู้หญิงเพ่ิมสงูขึ้น ผู้ ป่วยมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากมีแหล่งที่หาซื้ อเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ได้ง่าย ประกอบกบัผู้ที่ตดิสรุาไม่ยอมรับว่าตนเองตดิสรุา  
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 ไขห้วดัใหญ่ 

ไทยรัฐ   -เสนอข่าว หลังจากมีกระแสข่าวมีผู้ ป่วยชายเข้ารับการรักษาที่ รพ.รามาธบิดี เมื่อวันที่ 7 ก.ย. และเสยีชีวิตในวันที่ 
10 ก.ย. โดยมกีารระบุว่า มาจากการตดิเชื้อไข้หวัดนกนั้น ต่อมา นพ.สรุศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.โรงพยาบาลรามาธบิด ี
กล่าวถงึกรณนีี้ ว่า ขอยืนยันว่าที่โรงพยาบาลรามาธบิดีไม่มีผู้เสยีชีวิตจากโรคไข้หวัดนก ส่วนผู้ เสยีชีวิตรายดังกล่าว ซึ่ง
ไม่ขอเปิดเผยชื่อ เสยีชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 เนื่องจากเมื่อป่วยแล้วมีอาการรุนแรง จึงส่งผลให้
เสยีชีวิตในที่สดุ   

 

มตชิน  สวท. 

ผูป่้วยจิตเวช 

    เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธบิดีกรมสขุภาพจิต กล่าวว่า กรมฯให้ความส าคัญและเน้นหนัก

การป้องกนัปัญหาการก่อเหตุของผู้ป่วยจิตเวชทั้งมีและไม่มีคดี โดยเพ่ิมการเข้าถึงบริการรักษาทางยามากที่สดุ และ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านกาย จิตสังคม เพ่ือคืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ ป่วย  ซึ่งผู้ ป่วยจิตเวชประมาณร้อยละ 98 

สามารถรักษาแบบผู้ ป่วยนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การดูแลของญาติหรือบุคคลใกล้ชิดที่บ้านและชุมชน  

หัวใจส าคญัที่จะไม่ท าให้ผู้ป่วยจิตเวชอาการก าเริบ คือ 1.ต้องกนิยาต่อเนื่อง แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว  2.ต้องไม่ใช้สาร

เสพติดทุกชนิด เช่น เหล้า บุหร่ี และ 3.ต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกคร้ัง หากปฏิบัติตามที่กล่าวมา จะไม่มีปัญหา

อาการก าเริบและมโีอกาสหายสงู 

 
สยามรัฐ 

เคร่ืองดื่มรงันกปลอม 

       - เสนอข่าว อย. ได้สุ่มเกบ็ตวัอย่างอาหารของสถานที่จ าหน่ายอาหาร บริษัทวิลล่า มาร์เกต็ เจพี สาขาอารีย์ ถ.

พหลโยธนิเขตพญาไท พบผลิตภัณฑเ์นย คุ๊กแอนด์เบค บัตเตอร์ร่ี ตราเอม็บอร์ก พบมันเนย 10 กรัมต่อ 100 กรัม

ของไขมันทั้งหมด ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศ ก.สาธารณสุขเร่ืองมันเนย ที่ก  าหนดให้เนยต้องมีมันเนยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของน า้หนัก ถอืว่าเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม  จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้ อและบริโภค 

ซึ่ง อย.อยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายต่อไป      นอกจากนี้  อย.ได้เกบ็ตวัอย่างผลิตภัณฑเ์คร่ืองดื่มรังนก

บรรจุขวดพลาสตกิสแีดง ฉลาก ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ต้องระวาง

โทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดอืน-10 ปี และปรับตั้งแต่5,000-100,000 บาท 

 

สวท. 

ผู้จัดการออนไลน ์

กิจกรรมรณรงค ์ละ-เลิก พลาสติก 

  - เสนอข่าว นพ.วชิระ เพง็จันทร์ อธบิดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 

กรมอนามัย ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก ณ กรมอนามัย ว่า กรมอนามัย โดยส านักอนามัยสิ่ งแวดล้อมได้ท าการส ารวจ

ปริมาณการใช้พลาสตกิของบุคลากรกรมอนามยั พบว่าบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ใช้พลาสติกประมาณ 

14 ชิ้นต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี กรมอนามัย จึงได้ก าหนด 3 มาตรการ เพ่ือปฏบิัติร่วมกนั ได้แก่ 

มาตรการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามน าภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามยั  มาตรการ ลดใช้ถุงพลาสตกิ แก้ว

พลาสตกิ และภาชนะพลาสตกิที่ใช้คร้ังเดยีวแล้วทิ้ง  โดยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้ อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรม

อนามยั งดให้ถุงพลาสตกิกบัลูกค้าทุกวันพุธ 
 

มตชิน  คอลัมน ์

จับกระแสภมูภิาค 

ใชถุ้งผา้ใส่ยาใหผู้ป่้วย 

   - เสนอข่าว นพ.วิวัฒ ค าเพญ็ นพ.สสจ.สงิห์บุรี เผยว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสขุหลายแห่ง

ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้เร่ิมด าเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนให้น าถุงผ้ามารับยาเมื่อมารับบริการที่

โรงพยาบาลทุกครั้ง นอกจากนี้  ยังได้แจกถุงผ้าให้ประชาชนที่ขาดแคลนถุงผ้าด้วย เพ่ือร่วมกันลดขยะพลาสติกใน

สิ่งแวดล้อม 

 
เดลินวิส ์

สมุนไพรไล่ยงุ 
      - เสนอข่าว  อาจารย์นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน แนะใช้สมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือนไล่ยุง และป้องกนัการเจบ็ป่วย  

แนะน าหากเปียกฝนหรือโดนละอองฝน ควรรีบรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นไว้ก่อน เพ่ือป้องกนัก่อนเกดิโรค

ต่างๆ ที่จะตามมา โดยสวมเสื้อผ้าแห้ง อาบน า้ท าความสะอาดร่างกาย หรือแม้แต่การดื่มน า้อุ่นๆ การดื่มน า้ขิง ซึ่งมี

รสเผด็ร้อนกจ็ะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายอบอุ่น 
      การดูแลสขุภาพ ปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหาร ทานพืชผกัสมุนไพร ที่ม ีรสเผด็ร้อน อย่างเช่น พริกไทย ดปีลี ขงิ 

ข่า ตะไคร้ พริก โหระพา ใบกะเพรา ฯลฯ ซึ่งมีฤทธิ์ร้อน สรรพคุณจะท าให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น ส่วน อาหารรสขม เช่น 
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มะระ สะเดา ฯลฯ กส็ามารถช่วยบรรเทาอาการไข้ในช่วงฤดูนี้ ได้เช่นกัน ในส่วนพืชสมุนไพรไล่ยุง กม็ีหลายชนิด 

โดยเฉพาะสมุนไพรคู่ครัว ใกล้ตวั อย่างเช่น ข่า ตะไคร้ โหระพา สะระแหน่ ส้ม ลูกมะกรูด กระเทยีม ฯลฯ ซึ่งมีกลิ่น

ฉุน ยุงและแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน 

 

ไทยรัฐ  M2F 

INN 

น ้าพูลคาว 

   - เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เผยว่า กรณีของ นางค าแงง สวุรรณะ ที่ตาบอดเพราะหยอด

อาหารเสริมใส่ตา จนได้รับชดเชยจากบริษัทจ านวน 800 ,000 บาทนั้น ส านักงานยุติธรรมจังหวัด จะจ่ายเงิน

สงเคราะห์จากกองทุนยุติธรรมให้กับ นางค าแงงเพ่ิมเติมอีก 50,000 บาท และส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินสงเคราะห์อกี 2,000 บาท  นอกจากนี้ส  านักงานสาธารณสขุจังหวัดจะใส่ดวงตาเทยีมให้

นางค าแงง ด้วย 

 
สยามรัฐ 

สารฟิลเลอร ์

   - เสนอข่าว  จากกรณทีี่ นายเวชพงษ์ พราหมเภทย์ เข้าร้องเรียนกรณฉีีดฟิลเลอร์กบัคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ตรัง เมื่อ

ปี 2560 ส่งผลกระทบให้ใบหน้าเกดิการอกัเสบมนี า้หนองขึ้นบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ นั้น 

     ล่าสดุ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดษิฐ ผอ.สถาบนัโรคผวิหนังให้ความเหน็ ว่า ต้องตรวจสอบประวัตกิารฉีด เพราะฟิลเลอร์

เป็นเพียงสารเติมเตม็ แม้จะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกดิความเสี่ยงในการติดเชื้ อ แต่ต้องใช้ภาวะแวดล้อมในการตัดสนิใจ 

การเพาะเชื้อพิสจูน์ไม่ได้บอกแหล่งที่มาของเชื้อ 

 
แนวหน้า 

โรคฉ่ีหนู 

   - เสนอข่าว สสจ.อ านาจเจริญ ได้ออกแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ท านาปลูกข้าว ว่า เมื่อขึ้นจากท้องนาควรเชด็เท้ าให้

สะอาดหรือล้างน า้สะอาดเสียก่อน อย่าปล่อยให้เท้าอับชื้ นเป็นเวลานาน และควรสวมใส่รองเท้าบู๊ตเวลาลงน า้เน่า 

หลีกเล่ียงการสมัผสัพ้ืนที่ชื้นแฉะ ที่มกีารเล้ียงสตัว์หรือสมัผสัปัสสาวะสตัว์ เพ่ือป้องกนัโรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉ่ี

หนู ส าหรับพ้ืนที่ จ.อ านาจเจริญ ยังไม่พบผู้ป่วยเป็นโรคฉ่ีหนูแต่อย่างใด 

 
สยามรัฐ 

กาฬสินธุพ์ฒันาการแพทยฉุ์กเฉิน 

   - เสนอข่าว นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู้ปฏบิัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสขุภาพที่ 7  ซึ่งส านักงานสาธารณสขุ จ.กาฬสนิธุ์ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของปฏบิัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถ

ด าเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทั้งในภาวะปกตแิละภัยพิบตั ิ 

 


